
การพัฒนาสายพันธุที่กาวหนาจะชวยใหกุงกุลาดํากลับมาในตลาดอีกคร้ัง 

หนึ่งในหัวขอท่ีนาสนใจในระหวางการประชุม Global Shrimp Forum ณ เมืองอูเทรคต ประเทศเนเธอรแลนด 
เม่ือตนเดือนกันยายน 2565 ไดกลาวถึงทิศทางอนาคตในการผลิตและการตลาดของกุงกุลาดําท่ีคาดวาจะสามารถ
ฟนตัวข้ึนไดเนื่องจากเทคโนโลยีการพัฒนาสายพันธุท่ีมีความกาวหนามากข้ึนในปจจุบัน 

เม่ือมองยอนกลับไปในป พ.ศ. 2501 เกษตรกรในเอเชียไดเริ่มสรางรายไดจากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําโดยใชพอแม
พันธุและลูกกุงจากธรรมชาติ ซ่ึงตอมาไดถูกแทนท่ีดวยกุงขาวท่ีนําเขาในชวงเปลี่ยนเขาสูยุคมิลเลนเนียม หรือป 
พ.ศ. 2543 เนื่องจากสายพันธุกุงกุลาดําท่ีคุณภาพต่ําซ่ึงนําไปสูการเพาะเลี้ยงท่ีมีอัตราการขยายตัวและขนาดลดลง
อยางตอเนื่อง กระท่ังในป พ.ศ. 2545 เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําตางไดรับความเสียหายและไมสามารถฟนตัว
ข้ึนมาไดจึงตองตัดสินใจหันมาเลี้ยงกุงขาวท่ีขณะนั้นไดรับการปรับปรุงสายพันธุจนสามารถเขากับสภาพแวดลอมใน
ทองถ่ินไดแลว 

ในชวงเวลาเดียวกันนี้ (พ.ศ. 2554 - 2546) บริษัทบางแหง เชน บริษัทโมอานาและบริษัทซีพี ตางก็เล็งเห็นโอกาส
และความเปนไปไดทางการตลาดของกุงกุลาดํา จึงไดเริ่มพัฒนาปรับปรุงพันธุกุงกุลาดําเพ่ือใหสามารถปรับตัวได
เชนเดียวกับกุงขาว อยางไรก็ตาม การปรับปรุงพันธุกุงกุลาดํานั้นมีความซับซอนมากกวากุงขาว เนื่องจากตองใช
ระยะในการปรับปรุงพันธุถึง 8 รุน จึงจะไดสายพันธุกุงกุลาดําท่ีเหมาะสม  

นายโรบิน แมคอินทอช รองประธานอาวุโส บริษัทซีพีฟูดส ไดใหขอมูลโปรแกรมปรับปรุงสายพันธุกุงกุลาดําให
ปลอดเฉพาะโรค (SPF Program) ของบริษัทวา จะตองสรางพอแมพันธุท่ีปลอดโรคโดยใชกุงหลากหลายสายพันธุ
ท่ีสุดเทาท่ีจะจัดหาได และเม่ือปรับปรุงจนไดพันธุท่ีตองการและเลี้ยงกวา 8 - 9 ปแลว จึงไดเริ่มดําเนินการ
โปรแกรมคัดเลือกพอแมพันธุท่ีดีท่ีสุดในศูนยเพาะพันธุท่ีประเทศไทย ขณะนี้นับเปนการเลี้ยงกุงกุลาดํารุนท่ี 14 ซ่ึง
พบวามีอัตราการรอดสงูข้ึนจากรอยละ 30 เปนรอยละ 85 แลว  

ขอดีและขอเสียของกุงกุลาดํา 

ขอดีของการเลี้ยงกุลาดําตามความเห็นของนายโรบิน แมคอินทอช คือ เปนสายพันธุท่ีทนตอท้ังโรคกุงตายดวน 
(EMS/AHPAND) และเชื้ออีเอชพี (EHP) เชนในกรณีท่ีเวียดนามหรืออินเดียพบวากุงกุลาดําสามารถอยูรอดไดท้ังท่ี
นําไปลงแทนในบอเลี้ยงกุงขาวท่ีมีการติดโรคดังกลาวและเริ่มตายลง นอกจากนี้ กุงกุลาดํายังไมตองการเงินลงทุน
สูงเทาการเลี้ยงกุงขาว เนื่องจากไมตองใชแผนพลาสติกปูรองพ้ืนบอ ไมตองการเครื่องใหอากาศในบอเลี้ยง
ตลอดเวลา หรืออุปกรณและเง่ือนไขอ่ืนเชนเดียวกับการเพาะเลี้ยงกุงขาว ดังนั้น เกษตรกรอีกหลายรายจึงมีโอกาส
เขาถึงและสามารถเลี้ยงกุงกุลาดําไดมากข้ึน อีกท้ังกุงกุลาดําก็มีมูลคาทางการตลาดในระดับท่ีดีมากเชนกัน 

สําหรับขอเสียของกุงกุลาดํา ไดแก ผลผลิตและอัตราการเติบโตต่ํากวาแมจะคาดการณวาจะสามารถพัฒนาใหมี
อัตราสูงกวากุงขาวไดภายในระยะเวลา 10 ป เม่ือโปรแกรมการคัดเลือกพอแมพันธไดรับการพัฒนาใหเทียบเทากับ
โปรแกรมของกุงขาวแลวก็ตาม 
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กรณีศึกษา 

ฟารมกุงกุลาดําของบริษัทซีพีหลายแหงในไทยมีผลดําเนินการท่ีดีโดยบางรุนสามารถใหผลผลิตน้ําหนัก 45 กรัม 
ภายในระยะเวลา 115 วัน แมวาความหนาแนนในการลงกุงจะนอยกวากุงขาวแตอัตราการรอดก็อยูในระดับท่ีดี 
หรือสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดประมาณ 12 ตัน/6.25 ไร (1 เฮกตาร) ซ่ึงนับวาดีกวายุคท่ีดีท่ีสุดในการเลี้ยงกุง
กุลาดําเม่ือป พ.ศ. 2523 - 2533 นอกจากนี้ ยังพบวาในจีนเริ่มมีเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุงขาวหลายรายท่ีเคยประสบ
ปญหาโรคกุงและไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดหันมาลงกุงกุลาดําแทนโดยมีผลผลิตเทียบเทาท่ีผลิตไดในไทย และ
จําหนายไดราคาดีกวากุงขาวดวย 

กลยุทธใหมในการเล้ียงกุงกุลาดํา 

ปจจุบันมีเทคนิคใหมท่ีหลากหลายมากข้ึนในการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําใหไดผลผลิตดี ซ่ึงรวมถึง ระบบการเลี้ยงแบบ
ผสมผสานท่ีเพ่ิมกุงขาวลงในบอกุงกุลาดําหลังจากท่ีเลี้ยงไปประมาณ 6 - 7 สัปดาห เนื่องจากหากปลอยลงบอ
พรอมกันจะทําใหกุงกุลาดําตายได ในขณะท่ีการเพาะเลี้ยงแบบสลับหมุนเวียนระหวางกุงกุลาดําและกุงขาวก็จะ
ชวยลดปริมาณเชื้อในบอได โดยในกรณีของไทยท่ีมีการลงกุงสามรอบพบวา เม่ือมีการลงกุงขาวรอบท่ีหนึ่งซ่ึงใหผล
ผลิตดี และสลับดวยการลงกุงกุลาดําจะชวยใหการลงกุงขาวครั้งท่ีสองพบการติดเชื้อนอยลงกระท่ังใหผลผลิตเปนท่ี
นาพอใจ เชนเดียวกับกอนการลงกุงขาวในรอบท่ีสามก็จะสลับเปนกุงกุลาดําซ่ึงใหผลในลักษณะเดียวกันนี้ 

กุงกุลาดําในภูมิภาคอเมริกา 

ขณะท่ีภูมิภาคเอเชียเรียนรูท่ีจะนํากุงขาวซ่ึงเปนกุงสายพันธุพ้ืนเมืองของอเมริกาใตมาเลี้ยงในอัตราความหนาแนน
สูงและใหผลผลิตท่ีดีมาก ในทางกลับกัน หากเกษตรกรชาวอเมริกันนํากุงกุลาดํามาเลี้ยงในบอขนาดใหญพ้ืนท่ี 10 
เฮกตาร ในอัตราสวนความหนาแนน 3 - 4 ตัว/ตารางเมตร ก็คาดวาจะไมพบกับปญหามากมายท่ีตองประสบเชน
การเลี้ยงกุงในปจจุบัน ท้ังนี้ ท่ีผานมาเกษตรกรชาวอเมริกันมักมีความคิดวากุงกุลาดําเปนสายพันธุตางประเทศจึง
ไมตองการเพาะเลี้ยง หากแตปจจุบันสามารถพบกุงกุลาดําซ่ึงมีประชากรมากข้ึนไดในแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวภูมิภาค
อเมริกาตั้งแตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล (ปริมาณมากพอจนสามารถเปนการพาณิชยได) จนถึงมลรัฐ
นอรทแคโรไลนาในสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี ยังมีประเด็นดานกฎระเบียบท่ีเก่ียวของซ่ึงทําใหไมสามารถปรับปรุง
พันธุและเลี้ยงในสหรัฐฯ ไดแมวากุงกุลาดําในแหลงน้ําธรรมชาติเหลานี้จะแข็งแรงและปลอดโรคก็ตาม  

ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษท่ีผานมา การเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําตองประสบกับปญหาและปริมาณท่ีลดลง แมจะมี
การศึกษาและทดลองโปรแกรมท่ีใชเวลากวา 12 ป ในการปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุท่ีกาวหนาข้ึน แตนายโรบิน 
แมคอินทอช คาดวาผลผลิตของกุงกุลาดําไมอาจสูงกวาผลผลิตกุงขาวจากท่ัวโลกได อยางไรก็ดี เปนท่ีแนชัดวากุง
กุลาดําจะมีแนวโนมอนาคตท่ีสดใสในหลายภูมิภาคเพาะเลี้ยงดวยการพัฒนาพันธุท่ีดีข้ึน “ทุกวันนี้ กุงกุลาดําท่ี
ไดรับการปรับปรุงพันธุดีแลวสามารถเลี้ยงในบอหรือโรงเพาะเลี้ยงเชนเดียวกับกุงขาว ซ่ึงทําไมไดเม่ือป 2544 
ดังนั้น เชื่อวาจะมีตลาดเฉพาะกลุมรองรับและจะเติบโตตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเรายังคงพบปญหาโรคใน
กุงขาวในเอเชีย เนื่องจากดูเหมือนวากุงกุลาดําจะมีคุณลักษณะบางประการท่ีชวยใหมีอัตราการรอดสูงกวากุงขาว” 
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